
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 
Rotary club of Suphanburi 

 

นายก นพ.จรูญพงศ์    บรมธนรัตน์ 

            นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร  2559-2560 

        “โรตารี เก้ือกลูเพ่ือนมนุษย”์ 
 

 

 

 

ปีที่ 45  ฉบบัที ่ 20   วนัพุธที่  7  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 



@ ข่าวจากเลขา ฯ  ในวนัน้ี   แจง้ข่าวเร่ืองกาํหนดการชาํระค่าบาํรุงโรตารีสากล 

(RI) รุ่นท่ี 2 ปี 2559-2560 จาํนวนเงิน 1,100 บาท ขอแจง้ใหส้มาชิกรับทราบ ฯ   

 

 

ข่าวจากเลขา ฯ นยล.สมชัย  โสภาศรีพนัธ์ 

นายกรับเลือก และเลขาฯ  ผูช่้วยผูว้า่การภาค มาร่วมการประชุม   และอน.ศรีชยั  เทพ

ศิลปวิสุทธ์ิ  ท่ีเป็นผูป้ระสานงานเร่ืองการลงทะเบียน   ท่ีพกัวิทยากร เราจองไว ้2 

หอ้ง สาํหรับท่าน อผภ.วิชยั  มณีวชัรเกียรติ    และ ผวล.พีระ     ด้านของที่ระลกึ  ฝาก

ผูช่้วยเลขา เตรียมไว ้2 ช้ิน  มลูค่าไม่นอ้ยกว่า 500 บาท  เอกสารประกอบการประชุม  

ทางภาคไดส่้งมาใหท่ี้ผมทั้งหมดแลว้    ส่วนผมเองขอความร่วมมือสมาชิก คือในวนั

เชา้วนัท่ี 18 ธ.ค. 59  เวลา 8.00-8.45 น. เป็นการลงทะเบียนเป็นช่วงท่ีทุกท่านเดินทาง

มาถึง เราจะเปิดประชุมเวลา 8.45 น. จะเรียนเชิญทางสมาชิกของสโมสรโรตารี

สุพรรณบุรีทุกท่านเน่ืองจาก สร.สุพรรณบุรีของเรามีช่ือเสียง มีสมาชิกมากลาํดบัตน้ 

ๆ ของภาค และมีอดีตผูว้า่การภาคถึง  2 ท่าน  ไปท่ีใดท่ีมีคนเกรงใจ และยงัมีเจา้พ่อ 4 

WAY  TEST  เพราะฉะนั้น สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีเราจึงไดรั้บความไวว้างใจจาก

ภาคใหจ้ดังานต่าง ๆท่ีเป็นงานสาํคญัของภาค  ในวนัท่ี 18 ธ.ค. 59 จึงอยากจะเชิญ

ชวนสมาชิกทุกท่านมาร่วมกนัเป็นเกียรติในการเปิดงาน หลงัจากนั้นก็เชิญท่านตาม

อธัยาศยั    สาํหรับการแต่งกายร่วมงานขอเป็นสูทประจาํสโมสร ขอบคุณครับ 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    เร่ิมประชุม เวลา  20.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

วาระการประชุมประจ าสัปดาห์ คร้ังต่อไป  
วนัพุธที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2559  ณ โรงแรมสองพนับุรี 

 วาระที ่ 2    รทร.ก าจร  ศรีวราสาสน์    
                   ปฏิคมแนะน าแขกทีม่าเยีย่มสโมสร 
 
                   @   วนัน้ีเป็นการประชุมประจาํสัปดาห์ พุธท่ี  7  ธนัวาคม  2559  โดยการนาํของ 
นย.นพ.จรูญพงศ ์บรมธนรัตน ์ ภายใตอ้รรถพจน์  “โรตารีเก้ือกลูเพ่ือนมนุษย”์  ยินดี
ตอ้นรับและขอแนะนาํแขกท่ีมาเยี่ยมสโมสรในวนัน้ี  รทร.แอนน์เสมา  อาํนวยวฒั
นกลุ  ,  สโมสรโรตารีเพชรสุพรรร , คุณเพียว โพธ์ิอาํพล , น.ส.วรัลหทยั โพธ์ิอาํพล  
(ครอบครัวอุปถมัภ ์มิสเตอร์เควิน) , คุณสมชาย- คุณอรวรรณ  เกษรักษ ์  (ครอบครัว
อุปถมัภ์ มิสเตอร์คาร์ลอส)   ,  น.ส.อิสริยา  สุดสวาท  , นายภทัร์พงศ์  ธนะวงค์ ,  
นายกนัตพฒัน์  อารยะดาํรงค์วิบูรณ์  ,  รทร.เสมา  อาํนวยวฒันกุล  รทร. แสงชยั  
อาํนวยวฒันกุล  นาํเผือกฉาบมาฝาก , อน.ศิระ  รุ่งเรืองศรี นาํหนังสือพิมพ์คน
สุพรรณ ให้สมาชิกอ่านและลงข่าวสารการแข่งขนัฟุตบอลเยาวชนโรตารีคพัของ 
สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีดว้ย   ขอบคุณครับ 

1 6 

 วาระที ่ 1    นย. นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์     
                   นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม 
 
                  

วาระท่ี 1  นายกสโมสรเปิดประชุม 
วาระท่ี 2  ปฏิคมแนะนาํแขกท่ีมาเยี่ยมสโมสร 
วาระท่ี 3  นายกแจง้ข่าว 
วาระท่ี 4  สนเทศโรตารี 
วาระท่ี 5 สนเทศอาชีพ บรรยายพิเศษเร่ือง พลงัชีวิตเพ่ือสุขภาพ  โดย นพ. สุนทร  
               อุย้ศรีคูณ  จากโรงพยาบาลศุภมิตร   
วาระท่ี 5  นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 
 
 



จากนครปฐม 10 สโมสร  สโมสรจากกาญจนบุรี 7 สโมสร   จากสโมสรโรตารี

สุพรรณบุรี 6 สโมสร , คาดว่าผูเ้ขา้ร่วมการประชุมถา้หากมาครบ ประมาณ 50-60 

ท่าน    ความพร้อมด้านการลงทะเบียน  เราจดัค่าลงทะเบียน  800 บาท ต่อท่าน  

นายกรับเลือก ,  ผูช่้วยผูว้่าการภาค , เลขาสโมสรของแต่ละสโมสรท่ีจะเขา้ร่วมการ

ประชุมตอนน้ีเราเปิดลงทะเบียนล่วงหนา้ แต่สามารถชาํระผา่นท่ี อน.ศรีชยั เทพศิลป

วิสุทธ์ิ ในบญัชีสโมสรพ้ืนท่ีสุพรรณบุรีของเรา และไดท้ราบว่ามีการลงทะเบียน

ล่วงหนา้ยงัมีจาํนวนนอ้ย กค็งจะเป็นหนา้ท่ีของผม และผูช่้วยผูว้่าการภาคไกรวุฒิ  สี

ตลกาญจน ์ประสานงานสโมสรต่าง ๆ ใหล้งทะเบียนในเวลาท่ีเหลืออยู่     ส่วนด้าน

อาหาร จดัเล้ียงแบบบุฟเฟ่ มีอาหาร 1 ม้ือ 2 เบรค ทางโรงแรมคิดราคา 350 บาท ต่อ

ท่าน สถานท่ีห้องประชุมเราใช้ห้องขุนไกร และห้องรับประทานอาหารใช้ห้องน้ี   

เวทีดา้นหลงัตอ้งมีป้ายบอกงาน ทางภาคให้ไฟล์มาแลว้เหลือแต่เพียงให้ร้านปร๊ิน

ออกมา   เคร่ืองเสียง  โปรเจคเตอร์  ดอกไมป้ระดับ ไฟ  ทางโรงแรมจดัให้ แต่

โน๊ตบุ๊ค ทางวิทยากรตอ้งนาํมาเอง   หน้าเวทีต้องมีธงโรตารี  แลว้ก็ธงชาติ ตอ้ง

รบกวนท่าน อน.ทรงศกัด์ิ  เอ้ือเสริมกิจกุล  เราตอ้งเตรียมสถานท่ีให้พร้อมในวนัท่ี 

17 ธ.ค. 59  ส่วนเพลงชาติ   เพลงโรแทเรียน  เพลงมาร์ซ ตอนน้ีทราบว่าอยู่กบัท่าน 

อน.ประดิษฐ ์เด๋ียวผมจะไดไ้ปประสานกบัท่าน  ส่วนฆอ้งเรากใ็ชฆ้อ้งในการประชุม

ของเรา  โต๊ะประชุมทางภาคกาํหนดใหจ้ดัเป็นรูปตวัย ู ซอ้นกนั 2 ชั้น ดา้นในเป็น

นายกรับเลือก  ดา้นนอกเป็นเลขาสโมสร  ผูช่้วยผูว้่าการภาค โดยผูจ้ดังานตอ้งจดัทาํ

ป้ายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน ปัญหาตอนน้ีเราไม่ทราบว่านายกรับเลือก  และเลขา  

ผูช่้วยผู ้ว่าการภาคเป็นใคร  ช่ืออะไร  ยงัไม่ได้ส่งมาเป็นเร่ืองยาก   ท่ีผ่านมา

ขอขอบคุณท่าน อดีตนายกไกรวุฒิ  สีตลกาญจน์  ท่ีไดป้ระสานงานไปท่ีสโมสรต่าง 

ๆ และทาํจดหมายส่งไปยงันายกปัจจุบนัและขอเชิญชวน 

 

@   เชิญสมาชิกโรแทเรียนร่วมมอบหนงัสือในโครงการรักการอ่าน ของภาค 

3330  ให้แก่โรงเรียนวดันิเวศน์ธรรมาราม  (วดัวงัยายหุ่น) ตาํบลดอนกาํยาน   

อาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัพฤหสับดีท่ี  8  ธนัวาคม 2559 เวลา 13.00 น. 

@ ห้างเมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์  ตาํบลโคกคราม  อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดั

สุพรรณบุรี เรียนเชิญนายกและสมาชิกสโมสรสุพรรณบุรี ร่วมงาน Grand  

Openning  ในวนัพฤหสับดีท่ี  8 ธนัวาคม 2559 เวลา 15.30 น.การแต่งกายชุด

สูทนํ้ าเงิน @ เชิญสมาชิกร่วมงานประชุม Pre-Pet ของพื้นท่ี 23-30 ณ  โรงแรม

สองพนับุรี ในฐานะท่ีสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีเป็นเจา้ภาพ ในวนัอาทิตยท่ี์ 18 

ธนัวาคม 2559 โดยมี อน.เซียมเดช  สิงหาอาจ เป็นประธานจดังานดงักล่าว @  

การแข่งขนัฟุตบอลเยาวชนโรตารีคพั เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี มูลนิธิโรตารี 

ซ่ืงมีทีมฟุตซอลเขา้ร่วมการแข่งขนั 28 ทีม  แขงขนัทุกวนัเสาร์  -  วนัอาทิตย ์

เป็นเวลา 7 คร้ัง และในวนัเสาร์ท่ี 17 ธนัวาคม  2559  เป็นวนัสุดทา้ยของ   

 

 

และชําระเงินได้ท่ีผูช่้วยเลขา รวมถึงสมาชิกท่ีแจ้งความประสงค์จะบริจาค
ให้กบัมูลนิธิโรตารีขณะน้ีก็ขอให้ชาํระไดท่ี้ผูช่้วยเลขา ฯ  @  การประชุม  Pre-
Pet  ประชุมเตรียมความพร้อมนายกรับเลือกท่านต่อไป ขอเชิญสมาชิกใหม่
ถ่ายรูปหมู่คู่กบัแอนน์ของท่านและรายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ ส่งมาให้ผมเพื่อ
จดัทาํหนงัสือสถาปนา ส่วนการจดัทาํหนงัสือสถาปนาในปีน้ีไดรั้บการตอบรับ 
80-90% แล้วท่ีจะช่วยอนุเคราะห์ทาํหนังสือสถาปนา เพื่อรณรงค์หารายได้
ช่วยเหลือเด็กนกัเรียนท่ีขาดแคลนต่อไป ขอขอบคุณสมาชิกโรแทเรียน  อดีต
ผูว้า่การภาค อดีตนายก ท่ีแจง้ความจาํนงคม์าในดา้นต่าง ๆ  ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวจากนายก นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์  
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บรรยายพเิศษ โดย คุณอสิริยา  สุดสวาท 

อน.เซียมเดช  สิงหาอาจ   ประธานจัดงานประชุม Pre-Pet  กล่าว 
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การแข่งขนั  พร้อมมีพิธีปิดและมอบถว้ยรางวลั ให้แก่ทีมท่ีชนะเลิศในแต่ละรุ่น 

ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านไปร่วมพิธีปิด และมอบถว้ยรางวลัให้แก่ทีมท่ีชนะ

ในวนัเสาร์ท่ี 17 ธนัวาคม  2559 น้ีครับ  @ เดือนธนัวาคม 2559  สโมสรโรตารี

สุพรรณบุรี จดัวนัครอบครัวโรตารี (วนัแอนน์) ในวนัพุธท่ี 21 ธนัวาคม 2559 ณ  

บา้นสวนริมนํ้ ารีสอร์ท  บา้นโพธ์ิตะวนัตก  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุพรรณบุรี  @ 

ไดรั้บสารผูว้่าการภาค 3330  ผวภ.จุฑาทิพย ์ ธรรมศิริพงษ์ สมาชิกสามารถ

นาํเอาไปอ่านได ้ขอบคุณครับ 

 

ชอ้ปป้ิงเพื่อเปล่ียนอตัราชาํระสินเช่ือ และชอ้ปดอกเบ้ียเงินฝากโดยอยูท่ี่บา้น

เฉย ๆ ธนาคารจะเขา้ไปหาท่านก็พิจารณาดู โดยปกติดอกเบ้ียสินเช่ือก็จะมี

ทุกแบ็งค ์ก็จะเหมือน ๆ กนัหมด แต่ละแบ็งค์ก็จะมาจดัโปรโมชัน่ในช่วง 3 

ปีแรก ก็จะตรง ๆไปเลยว่า หาค่าเฉล่ียออกมาแล้วเท่าน้ีนะ จริงๆแล้ว

ภาพรวมจะอยูท่ี่ 5.06 แทบทุกท่ี แต่ของเกียรตินาคิน ในปีแรก 2.99 และก็

ไล่ๆ ข้ึนไป ขอแนะนาํในเร่ืองสินเช่ือ ควรจะเอาไวอ้ยา่งนอ้ย 3 ปี ปีท่ี 4 ให้

เปล่ียนไปท่ีอ่ืน เขาใช้อตัราดอกเบ้ียลอยตวัซ่ึงก็จะทาํให้เสียผลประโยชน์

มากข้ึน ถา้ลูกคา้อยา่งท่านลองดู 3 ปีแรกท่ีน่ี และอาจจะยุง่ยากเร่ืองเอกสาร

สักหน่อยแต่ผลท่ีได้ออกมามันคุ้มค่า ส่วนต่างท่ีเราเสียมันน้อยกว่ากัน 

ธนาคารเกียรตินาคินตอนน้ีรวมกบัภทัระ เป็นกลุ่มการเงินขนาดใหญ่ท่ีมีการ

เติบโตเร่ืองการลงทุนค่อนขา้งสูงและมัน่คง ตอนน้ีเราเป็นเกียรตินาคินภทั

ระ  ถา้ท่านใดท่ีจะร่วมลงทุน กองทุน  หุ้นกู ้ธนบตัร ฯ ท่ีอยากจะให้เราช่วย

ทางเราก็สามารถดูแลให้ไดแ้ละเต็มใจ  ขอบคุณท่ีให้โอกาสเกียรตินาคินได้

เขา้มา หากจะใหรั้บใชก้็ยนิดีเขา้มาอีก ขอบคุณมากค่ะ 

 

@  ในนามประธานจดังาน จะขอนาํเรียนเร่ืองความกา้วหนา้ในการเตรียมงาน
การจดัอบรม Pre-Pet ก็คือการจดัเตรียมอบรมนายกรับเลือกปี 2560-2561 
สมยัท่านนายกรับเลือก สมชัย  โสภาศรีพนัธ์ ในวนัท่ี 18 ธันวาคม  2559 
เหลือเวลาอีก 10 วนั ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมเป็นสมาชิกสโมสรในพื้นท่ี 23-30 
ประกอบไปดว้ย สร.ในสมุทรปราการบางส่วน คือ บางบ่อ  บางพลี     

@ ดิฉันดีใจท่ีมาร่วมกิจกรรมในวนัน้ี  ขอแนะนาํให้ทุกท่านรู้จกัธนาคาร

เกียรตินาคิน  ซ่ึงตั้งอยู่ใกลก้บัแม็คโคร ทางคู่ขนานเส้นทางหลกั ธนาคารทาํ

อะไร เราโตมาจากลิชซ่ิงและเติบโตมาโดยตลอด จนตอนน้ีเปรียบเหมือนวา่ว

ท่ีติดลมบนแลว้ กาํลงัขยายตลาดในเร่ืองการลงทุน และดอกเบ้ียเงินฝากท่ีจะสู้

กบัคู่แข่งท่ีอ่ืนได ้จากโบชวัส์ท่ีนาํเสนอให้จะเห็นว่ามีดอกเบ้ียสูง 1.5% จ่าย

ดอกเบ้ียทุกเดือนโดยไม่ตอ้งเสียภาษีในวงเงินอย่างตํ่า  5 ล้านบาทข้ึนไป  

ดอกเบ้ีย 1.4% ตั้งแต่ 1.4 ลา้นข้ึนไปเราไม่ตอ้งเสียภาษี ท่านท่ีอายุ 55 ปีข้ึนไป

เรามีการฝากประจาํพิเศษ อยูท่ี่ 1.8%ซ่ึงอตัราตรงน้ี เราสามารถสู้ท่ีอ่ืนได ้ส่วน

ท่านท่ีทาํธุรกิจ ตอ้งการขยายธุรกิจ ให้มีสภาพคล่องกว่าน้ีเราจะมีตวัสินเช่ือ 

สินเช่ือ SME ตวัท่ีดงัของเราตอนน้ีคือสินเช่ือบา้นรีไฟแนนซ์ อตัราดอกเบ้ียปี

แรกอยูท่ี่ 2.99   ปีท่ี 2 อยูท่ี่ 3.48  ปีท่ี 3-4 อยู่ท่ี 4.8 -5.06 เป็นไฮไลดข์องธนาคาร 

ท่ีจะขยายตลาดใหก้วา้งข้ึน ตอนน้ีการชอ้ปป้ิงอตัราดอกเบ้ีย มี 2  แบบคือ 

 


